

THÔNG BÁO

**Kết luận của đồng chí Hoàng Nhị Sơn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy
tại Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Chương trình cải tạo vườn tạp và Ban
Chỉ đạo xây dựng nhà ở 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ
3 tháng cuối năm 2021**

Thực hiện quy chế làm việc và chương trình công tác của cấp ủy huyện tháng 9/2021. Chiều ngày 22/9/2021 Huyện ủy Xín Mãn tổ chức Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Chương trình cải tạo vườn tạp và Ban Chỉ đạo xây dựng nhà ở 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.

Chủ trì: Đồng chí Hoàng Nhị Sơn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.

Thành phần mời dự, gồm: các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình cải tạo vườn tạp và Ban Chỉ đạo xây dựng nhà ở; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Nội dung:

Sau khi nghe các báo cáo của 02 Ban Chỉ đạo và các ý kiến phát biểu thảo luận tại Hội nghị; đồng chí Hoàng Nhị Sơn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã kết luận và giao nhiệm vụ cho các Ban chỉ đạo, Đảng ủy các xã, thị trấn trong thời gian tới như sau:

1. Đối với Chương trình cải tạo vườn tạp

Giao UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng (*dự kiến mỗi tuần 01 bài*), chú trọng tuyên truyền trên màn hình LED tại Km0 thị trấn Cốc Pài. Chỉ đạo giao ban khối nông nghiệp nên thực hiện luân phiên tại các xã, thị trấn để cán bộ được học tập các mô hình tại các địa phương khác trong huyện.

Giao đồng chí Ngô Văn Tăng - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện nghiên cứu chỉ đạo tổ chức Hội thi cán bộ khuyến nông cơ sở giỏi năm 2021, yêu cầu tất cả cán bộ khuyến nông cấp cơ sở phải thi để đánh giá năng lực. Chỉ đạo lựa chọn thực hiện thôn mẫu về chăn nuôi lợn địa phương, tính toán quy mô hợp lý để nhân dân thực hiện.

Ban Chỉ đạo huyện chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền vận động, để người dân hiểu rõ thực chất về chương trình cải tạo vườn tạp và thực hiện cải tạo vườn tạp trên quan điểm hướng dẫn sâu sát, không làm thay các hộ gia đình.

Đảng ủy, Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn lựa chọn trưng bày ảnh các mô hình tiêu biểu tại trụ sở làm việc, Nhà văn hóa thôn để nhân dân nắm được và học tập. Chỉ đạo thực hiện cải tạo vườn tạp phải làm đồng bộ các hộ dân, không phân biệt hộ khá, nghèo, cận nghèo; triển khai tập trung các mô hình hoặc nhóm hộ để đảm bảo có đủ đầu ra khi cần, định hướng để tiến tới sản phẩm OCOP. Chú trọng tập huấn kỹ thuật gieo trồng và mùa vụ cho nhân dân, quan tâm đến khâu chọn giống để đảm bảo giống có năng suất, chất lượng tốt và phù hợp với điều kiện địa phương. Chỉ đạo việc thực hiện cải tạo vườn tạp phải gắn với việc bảo vệ môi trường, loại bỏ các tập tục lạc hậu, mất vệ sinh nơi ở. Đối với nhu cầu vay vốn, các hộ không có nhu cầu không nhất thiết vận động vay, không áp lực về chỉ tiêu giải ngân vốn. Tập trung thực hiện mô hình vườn mẫu tại trung tâm các xã, thị trấn để nhân dân học tập. Phát động cán bộ, đảng viên phải gương mẫu làm trước để người dân làm theo.

2. Đối với Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở

Ban Chỉ đạo huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện chương trình gắn với ổn định và quy tụ dân cư tạo thành các nhóm hộ để thuận lợi đầu tư các điều kiện khác.

Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn kiểm tra lại các công trình đã triển khai, lưu ý có ảnh trước và sau khi làm nhà, đảm bảo hồ sơ đầy đủ theo quy định. Trên quan điểm ưu tiên hỗ trợ làm nhà cho những hộ là người già neo đơn, không nơi nương tựa, tàn tật. Yêu cầu Ban Chỉ đạo các xã, thị trấn Tổ chức rà soát lại các hộ thực hiện trong giai đoạn 2, lập danh sách đối với những hộ có chủ hộ dưới 40 tuổi **đảm bảo xong trước ngày 7/10/2021** (Gửi danh sách về BCD huyện qua phòng Lao động TB&XH tổng hợp báo cáo BCD huyện); phân tích, thống kê rõ những hộ xây nhà trên 200 triệu đồng, lập danh sách gửi về BCD huyện qua phòng Lao động TB&XH tổng hợp báo cáo BCD huyện **trước ngày 10/10/2021**. Phân tích, đánh giá về sự hỗ trợ của cộng đồng, các ban ngành địa phương đối với các hộ đã thực hiện. Báo cáo Ban Chỉ đạo huyện cho ý kiến tham gia trước khi phê duyệt danh sách các hộ được hỗ trợ triển khai thực hiện trong thời gian tiếp theo. Một số xã nhân dân tự tổ chức xây dựng không đảm bảo kỹ thuật, yêu cầu các xã nhắc nhở, tư vấn kỹ thuật cho nhân dân để đảm bảo an toàn sau khi thi công đưa vào sử dụng.

3. Giao Ủy ban MTTQ huyện chủ trì phối hợp với Ban Dân vận Huyện ủy tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo của huyện về thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 10/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng bài trừ các hủ tục lạc hậu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hà Giang (*Về thành phần Ban chỉ đạo nghiên cứu đưa thêm Hội nghệ nhân dân gian các xã, thị trấn*).

Tham mưu chỉ đạo Đảng ủy các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình số 09-CTr/HU của Huyện ủy trong năm 2020, 2021. Trong kế hoạch phải liệt kê được những thủ tục lạc hậu, đề xuất xóa bỏ hoặc giảm bớt các hủ tục phải đưa ra giải pháp cụ thể.

Thừa lệnh Ban Thường vụ Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy trân trọng thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Hoàng Nhị Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy tại Hội nghị giao ban Ban Chỉ đạo Chương trình cải tạo vườn tạp và Ban Chỉ đạo xây dựng nhà ở 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 đến các cơ quan, đơn vị liên quan biết để phối hợp chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy (*Để Báo cáo*),
- Thường trực HĐND-UBND huyện,
- Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình cải tạo vườn tạp và Ban Chỉ đạo xây dựng nhà ở,
- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn,
- Lãnh đạo, Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/L BAN THƯỜNG VỤ
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Văn Luật